

Bộ Công cụ Truyền thông về Chiến lược Công Viên, Giải Trí, Không Gian Mở và Khả Năng Tiếp Cận (Parks, Recreation, Open Space, and Access - PROSA)



Bộ Công cụ Truyền thông được thiết kế nhằm giúp phổ biến Chiến lược PROSA của Cơ Quan Quản Lý Công Viên Quận Fairfax. Bộ công cụ bao gồm văn bản mẫu về thông tin truyền thông được gửi qua email, bản tin và phương tiện truyền thông xã hội. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, vui lòng liên hệ qua địa chỉ Prosa@publicinput.com.

MẪU BẢN TIN/EMAIL/BÀI ĐĂNG TRÊN ỨNG DỤNG NEXTDOOR

Cơ Quan Quản Lý Công Viên Quận Fairfax đang tìm kiếm ý kiến đóng góp về bản tóm tắt báo cáo dự thảo Chiến lược Công Viên, Giải Trí, Không Gian Mở và Khả Năng Tiếp Cận (PROSA) của Quận. PROSA sẽ đưa ra lộ trình cải thiện khả năng tiếp cận công viên và cân bằng các trải nghiệm giải trí. Có nhiều cơ hội để tìm hiểu thêm về PROSA và cung cấp ý kiến phản hồi về các chiến lược dựa trên dữ liệu được đề xuất, bao gồm cả các cuộc họp trực tuyến công khai và khảo sát cộng đồng. Để tìm hiểu thông tin về dự án, lịch họp công khai, tham gia khảo sát cộng đồng hoặc đăng ký để biết thông tin cập nhật về dự án, hãy truy cập: <https://bit.ly/fcpa-prosa>.

MẪU BÀI ĐĂNG TRÊN TWITTER

Hãy cho Cơ Quan Quản Lý Công Viên Quận Fairfax biết suy nghĩ của quý vị về lộ trình dự thảo cải thiện khả năng tiếp cận công viên của cơ quan này! Tìm hiểu xem Cơ Quan Quản Lý Công Viên sẽ làm thế nào để cải thiện khả năng tiếp cận công bằng tới các công viên và chia sẻ suy nghĩ của quý vị về dự thảo Chiến lược Công Viên, Giải Trí, Không Gian Mở và Khả Năng Tiếp Cận (PROSA) tại đây: <https://bit.ly/fcpa-prosa>.

Quý vị có suy nghĩ gì về khả năng tiếp cận công viên? Tìm hiểu thêm về Chiến lược Công viên, Giải trí, Không gian mở và Khả năng tiếp cận (PROSA) của Cơ Quan Quản Lý Công Viên Quận Fairfax và cung cấp thông tin phản hồi ở đây: <https://bit.ly/fcpa-prosa>.

MẪU BÀI VIẾT TRÊN FACEBOOK

Giúp cải thiện hệ thống công viên của quý vị! Chia sẻ suy nghĩ của quý vị về Chiến lược Công Viên, Giải Trí, Không Gian Mở và Khả Năng Tiếp Cận (PROSA), dự thảo lộ trình của Cơ Quan Quản Lý Công Viên nhằm cải thiện khả năng tiếp cận công bằng tới các công viên, tại trang web của dự án: <https://bit.ly/fcpa-prosa>. Quý vị có thể xem lại bản tóm tắt báo cáo dự thảo và chia sẻ ý kiến phản hồi của mình, đăng ký tham dự cuộc họp cộng đồng, hoàn thành khảo sát và đăng ký nhận thông tin cập nhật trong suốt quá trình.

Hãy cho Cơ Quan Quản Lý Công Viên Quận Fairfax biết suy nghĩ của quý vị về lộ trình dự thảo cải thiện khả năng tiếp cận công viên của cơ quan này! Cung cấp ý kiến phản hồi của quý vị về cách thức Chiến lược Công Viên, Giải Trí, Không Gian Mở và Khả Năng Tiếp Cận (PROSA) của Cơ Quan Quản Lý Công Viên sẽ giúp cải thiện khả năng tiếp cận công bằng tới các công viên bằng cách truy cập trang web dự án: <https://bit.ly/fcpa-prosa>. Quý vị có thể xem lại bản tóm tắt báo cáo dự thảo, đăng ký tham dự cuộc họp cộng đồng, hoàn thành khảo sát và đăng ký nhận thông tin cập nhật trong suốt quá trình.